

คำนำ

การวิจัยครั้งนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจในความศรัทธาทั้งด้านชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของท่านอธิบดีตรี กกกำแหง บุคคลซึ่งผู้วิจัยมิเคยรู้จักเป็นการส่วนตัว เพียงแต่ได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวของท่านมาในขณะที่ผู้วิจัยเรียนอยู่ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2524 จากการศึกษาหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน และในระหว่างที่ผู้วิจัยทำงานที่กรมป่าไม้ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2533 จากการบอกเล่าของนายธานี ภรรยา และผู้ได้บังคับบัญชาคนอื่นๆ ที่ใกล้ชิดกับท่าน ผู้วิจัยจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ พฤติกรรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของท่านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อจารึกเกียรติคุณของท่านไว้เป็นสิ่งที่เชิดชูผู้กระทำความดี และเพื่อการกระตุ้นจิตสำนึกต่อการมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานเพื่อป่าไม้ต่อไปในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ชาววนกร นักศึกษาทางด้านการศึกษาป่าไม้ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป

ตลอดระยะเวลาที่ทำวิจัยเรื่องนี้ รู้สึกมีความสุขและปิติเป็นอย่างยิ่ง แม้ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในหลายด้าน โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากท่านอธิบดีตรี กกกำแหง ได้วายชนม์มากกว่า 40 ปีแล้ว กอปรกับท่านเป็นบรรพชนกรที่มุ่งมั่นการปฏิบัติมากกว่าการบันทึกเป็นเอกสารทำให้ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย นอกจากนี้แล้วแม้งบประมาณการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนมีค่อนข้างจำกัดอยู่บ้างแต่ก็มีใช้ประโยชน์สำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพราะผู้วิจัยใฝ่ฝันทำวิจัยเรื่องนี้อยู่แล้ว แม้ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวสมทบบ้างก็ตาม เชื่อว่าการตั้งใจมุ่งทำงานที่ดีเพื่อคนดี ทำให้สามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้งานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จด้วยดี โดยเฉพาะที่ปรึกษางานวิจัย และผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีอาวุโสสูงมาก แต่ก็ยังเต็มใจและให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ด้วยความกระตือรือร้น หลายท่านที่ยังคงศรัทธาต่อท่านอธิบดีตรี กกกำแหง ยังได้แสดงเจตจำนงต่อการบริจาคงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทำให้มีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก กับทั้งยังทำให้ระลึกถึงสุภาษิตที่ว่า “รูปร่าง ชีวติ มัจฉานั่ง นามโคตตังนะ ชีวติ” เพราะถึงแม้ว่าร่างกายท่านอธิบดีตรี กกกำแหง ได้เสื่อมสลายไปแล้วแต่ชื่อเสียงคุณความดีของท่านจะยังคงอยู่คู่วงการป่าไม้ตลอดไป

ขอคุณความดีของการทำวิจัยครั้งนี้ที่มีอยู่บ้าง จงเป็นบุญกุศลนำพาต่อจิตใจของนักศึกษาและชาววนกร ให้เห็นคล้อยตามคุณความดีที่บังเกิดจากความยึดมั่นในครรลองคลองธรรมของท่านอธิบดีตรี กกกำแหง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความตรงไปตรงมา อันจักได้มีส่วนน้อมนำพฤติกรรมเหล่านั้นมาปฏิบัติสืบไป เพื่อสร้างสรรค์งานป่าไม้ของประเทศไทยให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง พลิกฟื้นผืนป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

ผู้วิจัย